



คำสั่งโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม  
ที่ ๗๕ /2561  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมมุทิตาจิต

ด้วยโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม ได้กำหนดจัดกิจกรรมมุทิตาจิต ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เกษียณอายุราชการ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ และในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมพระปิ่นเกล้า และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความ ในมาตรา 39(1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการดังต่อไปนี้

**คณะกรรมการอำนวยการ**

นายโรตม นรินทร์รัมย์	ผู้อำนวยการโรงเรียน	ประธานกรรมการ
นายภุชภักดิ์ ศิริวรรณ	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	รองประธานกรรมการ
นายสมโภชน์ ชุ่มมี	ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ	กรรมการ
นางภรณ์ อักบัวอาลี	ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ	กรรมการ
นางพรรณพิมล จำสุข	ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ	กรรมการ
นางสุกัญญา เข้มชิด	ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ	กรรมการ
นายกรวุฒิ วิหิตลชัย	ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป	กรรมการ
นางสาวปัญจาภรณ์ มาลาวัน	ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล	กรรมการและเลขานุการ

- หน้าที่**
- กำหนดนโยบาย อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
  - กำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่กำหนด

**คณะกรรมการดำเนินงาน**

นายภุชภักดิ์ ศิริวรรณ	ประธานกรรมการ		
นายสมโภชน์ ชุ่มมี	รองประธานกรรมการ		
นางภรณ์ อักบัวอาลี	รองประธานกรรมการ		
นางสุกัญญา เข้มชิด	รองประธานกรรมการ		
นายกรวุฒิ วิหิตลชัย	รองประธานกรรมการ		
ว่าที่ร.ต.นราพร หนูเผือก	กรรมการ	นางนัจฉัก พุทธิโคตร	กรรมการ
นายจาริก ศุภพงศ์	กรรมการ	นางสาวเกษสุรินทร์ จักรคำ	กรรมการ
นายชัยกมล สีแก้วน้ำใส	กรรมการ	นางสาวสุชาดา ตั้งสมบัติไพบูลย์	กรรมการ
นายสุวัชชัย หมุนรัมย์	กรรมการ	นายสุทธิลักษณ์ ทองพิลา	กรรมการ
นางสาวกานตพัฒน์ มาตรา	กรรมการ	ว่าที่ร.ต.อนุวัฒน์ ปานขำ	กรรมการ
นางสาวคุณิกร ศรีประดู่	กรรมการ	นางสาวธารทิพย์ สุบรรณประเสริฐ	กรรมการ
นางสาวธัญธรณ์ อริยวิวัฒน์	กรรมการ		
นางสาวปัญจาภรณ์ มาลาวัน	กรรมการและเลขานุการ		
นางสาววัชรากุล แสงสว่าง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ		

กม

- หน้าที่** 1. ประสานกับคณะกรรมการทุกฝ่ายเพื่อดำเนินการจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
2. ประชุมวางแผนการดำเนินงานและจัดทำกำหนดการ

#### คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ - โสตทัศนศึกษา

นายสุวิทย์ จิตรบูรณ์	ประธานกรรมการ		
ว่าที่ร.ต. อนุวัฒน์ ปานขำ	กรรมการ	นายเจษฎา กลิ่นสุบรรณ	กรรมการ
นายชัยกมล สีแก้วน้ำใส	กรรมการ	ว่าที่ร.ต.นราพร หนูเผือก	กรรมการ
นายณัฐ บัวลา	กรรมการ	นายโชติรัตน์ กรีถาวร	กรรมการ
นายเจริญ สกุนดี	กรรมการ	นักรการภารโรงและแม่บ้านทุกคน	กรรมการ
	นางสาวนิตรา อยู่ยงค์		กรรมการและเลขานุการ
	นางสาวอันติมา ยัพราชภูรี		กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

- หน้าที่** 1. จัดทำป้ายไวนิลผู้เกษียณอายุราชการ ที่ลานอเนกประสงค์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2561  
2. จัดสถานที่และวางผังในการจัดโต๊ะจีน ณ ห้องประชุมพระปิ่นเกล้า ให้เรียบร้อยสวยงาม ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561  
3. จัดโต๊ะหน้าเวทีสำหรับวางของขวัญ จำนวน 5 ทาน  
4. ติดตั้งเครื่องเสียง เครื่องดนตรีและเครื่อง projector และบันทึกภาพ

#### คณะกรรมการฝ่ายการเงิน

นางสุกัญญา เข็มชิต	ประธานกรรมการ		
นางสาวปารมี แซ่หลี่	กรรมการ	นางสาวจุฑาภรณ์ เพิ่มแสงสถิตสุข	กรรมการ
นายร่มเกล้า ช่างน้อย	กรรมการ	นางสาวสุกัญญา ชันอาษา	กรรมการ
นางสาววิจิตรา สีแดงกำ	กรรมการ	นางสาวธัญธรณ์ อริยวิวัฒน์	กรรมการ
นางสาวกัญตพัฒน์ มาตรา	กรรมการ		
	นางสาวอมรารวรรณ แสงนิล		กรรมการและเลขานุการ
	ว่าที่ร.ต. นราพร หนูเผือก		กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

- หน้าที่** 1. ให้ความสะดวกการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการและพัสดุ และจัดทำเอกสารการเงินในการจัดงาน  
2. จัดหาของขวัญ พวงมาลัย และดอกกุหลาบในนามโรงเรียนสำหรับมอบแด่คณะครูและบุคลากร

#### คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งเวที

นางสาวปัญจาภรณ์ มาลาวัน	ประธานกรรมการ		
นายโชติรัตน์ กรีถาวร	กรรมการ	นางสาวอันติมา ยัพราชภูรี	กรรมการ
นายณัฐ บัวลา	กรรมการ	นายเจษฎา กลิ่นสุบรรณ	กรรมการ
นางสาวณภัทร จารีกิจิณี	กรรมการ	นางสาวณีย์ มัชฌิมประมาณกุล	กรรมการ
นางสาวอมรารวรรณ แสงนิล	กรรมการ	นางสาวยุรภัทร์ แสงบรรจง	กรรมการ
นักรการภารโรงทุกคน	กรรมการ		
	นางสาวจุฑาภรณ์ เพิ่มแสงสถิตสุข		กรรมการและเลขานุการ
	นางสาววัชรากุล แสงสว่าง		กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

- หน้าที่** 1. จัดดอกไม้ตกแต่งเวทีและบริเวณงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน และ วันที่ 27 กันยายน 2561  
2. จัดพานดอกไม้สำหรับพิธีมุทิตาจิต จำนวน 5 พาน

### คณะกรรมการจัดหาอาหารและเครื่องดื่ม

นางสาวนิตรญา ปิ่นเต		ประธานกรรมการ	
นางสาวอมราวรรณ แสงนิล	กรรมการ	นางสาวสมศรี เรือนงาม	กรรมการ
นางสาวโชติมา แก่นคำ	กรรมการ	นางสาวกฤติยา ตุนถาวรดำรง	กรรมการ
นางสาวเบญจพร เขียรนัทสน์	กรรมการ	นางสาวจิราพร กำแพงคำ	กรรมการ
แม่บ้านทุกคน	กรรมการ		
	นางสาวยุรภัทร์ แสงบรรจง	กรรมการและเลขานุการ	
	นางสาวปณัฐดา โตประเสริฐ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	

- หน้าที่**
1. สำรวจจำนวนผู้ร่วมงานและจัดจ้างร้านอาหารโต๊ะจีนและเครื่องดื่ม พร้อมทั้งกำกับดูแลความเรียบร้อย โต๊ะจีนกับแขกผู้ร่วมงานทุกคน
  2. จัดทำป้ายตั้งโต๊ะสำหรับแขก VIP และแขกผู้เกษียณ

### คณะกรรมการจัดกิจกรรมอำล่านักเรียน

นายกรวุฒิ วิหิตลชัย		ประธานกรรมการ	
นายสุวิทย์ จิตรบูรณ์	กรรมการ	นางสาวสุชาดา ตั้งสมบัติไพบูลย์	กรรมการ
ว่าที่ร.ต.นราพร หนูเผือก	กรรมการ	นางสาวคุณิกร ศรีประดู่	กรรมการ
นางสาวธารทิพย์ สุบรรณประเสริฐ	กรรมการ	นางสาวปัญจาภรณ์ มาลาวัน	กรรมการ
นางสุกัญญา เข็มชิต	กรรมการ	นางสาวเกษสุรินทร์ จักรคำ	กรรมการ
นายร่มเกล้า ช้างน้อย	กรรมการ	นายสุทธิลักษณ์ ทองพิลา	กรรมการ
นายสุวัชชัย หมุนสมัย	กรรมการ	ว่าที่ร.ต.อนุวัฒน์ ปานขำ	กรรมการ
นายจารึก ศุภพงศ์	กรรมการ	นางนัจฉิ์ พุทธโคตร	กรรมการ
นางสาวธัญธรณ์ อริยวิวัฒน์	กรรมการ		
	นายชัยกมล สีแก้วน้ำใส	กรรมการและเลขานุการ	
	นายสถาพร ขอเพียรกลาง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	

- หน้าที่**
1. ประสานงานตามกำหนดการในการจัดกิจกรรมอำล่านักเรียนให้เป็นที่เรียบร้อย
  2. ดำเนินการกิจกรรมอำล่านักเรียนหน้าเสาธง ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. พร้อมจัดหาพวงมาลัยและประสานคณะกรรมการนักเรียนเพื่อกราบมอบพวงมาลัยแด่คณะครูและบุคลากร ผู้เกษียณอายุราชการ

### คณะกรรมการจัดทำวีดิทัศน์

นายโชติรัตน์ กรีถาวร		ประธานกรรมการ	
นางสาวปัญจาภรณ์ มาลาวัน	กรรมการ	นายเจษฎา กลิ่นสุบรรณ	กรรมการ
นางสาวอันติมา ยัพราษฎร์	กรรมการ		
นักศึกษาฝึกประสบการณ์กลุ่มสาระฯการงานฯ		กรรมการ	
	นางสาวนิตรา อยู่ยงค์	กรรมการและเลขานุการ	

- หน้าที่** จัดทำวีดิทัศน์และแผ่นพับ พร้อมนำเสนอในวันงาน



**คณะกรรมการฝ่ายดนตรีและการแสดง**

	นายจารึก ศุภพงศ์		ประธานกรรมการ	
นายชัยกมล สีแก้วน้ำใส	กรรมการ	นายสถาพร ขอเพียรกลาง	กรรมการ	
นายฉันทน์ บัวลา	กรรมการ	นางสาวฉันทน์ จารีกฤติ	กรรมการ	
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทุกกลุ่มสาระฯ	กรรมการ	นายเจริญ สกุนดี	กรรมการ	
	นางสาวเสาวลักษณ์ อุดตราชพงษ์		กรรมการและเลขานุการ	

**หน้าที่** จัดดนตรีและการแสดงสำหรับแสดงในงาน

**คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ-พิธีกร**

	นายชัยกมล สีแก้วน้ำใส		ประธานกรรมการ	
นางกฤตวรรณ จารุเศรษฐ์	กรรมการ	นางสาวจุฬาลักษณ์ ไชยไวยาร	กรรมการ	
นายสุทธิลักษณ์ ทองพิลา	กรรมการ			
	นางสาวอมรารัตน์ แสงนิล		กรรมการและเลขานุการ	
	นายสถาพร ขอเพียรกลาง		กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	

**หน้าที่** จัดกำหนดการ ประสานลำดับพิธีการและการแสดงในการดำเนินงาน

**คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ – ต้อนรับ**

	นางนัจฉิ์ พุทธิโคตร		ประธานกรรมการ	
นางทวิวิมล สุริบุตร	กรรมการ	นางวราภรณ์ ทองประสม	กรรมการ	
นางสาวเสาวลักษณ์ อุดตราชพงษ์	กรรมการ	นางสาวจุฬาลักษณ์ ไชยไวยาร	กรรมการ	
นางสาวกัญญาภักดิ์ จาบจันทิก	กรรมการ	นางสาววิจิตรา สีแดงกำ	กรรมการ	
นางสาวคุณิกร ศรีประดู่	กรรมการ	นางสาวกฤติยา ตุนถาวรดำรง	กรรมการ	
นางสาวน้ำฝน สุดสำราญ	กรรมการ	นางสาวโชติมา แก่นคำ	กรรมการ	
	นางสาวธารทิพย์ สุบรรณประเสริฐ		กรรมการและเลขานุการ	
	นางสาวรุ่งทิวา นิลโถม		กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	

**หน้าที่** ต้อนรับและเชิญแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน ณ ห้องประชุมพระปิ่นเกล้า

**คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายชื่อ และของขวัญ**

	นางสาวกัญญาพัฒน์ มาตรา		ประธานกรรมการ	
นางสาวเกษสุรินทร์ จักรคำ	กรรมการ	นางสาวปัญจาภรณ์ มาลาวัน	กรรมการ	
นางสาวสุชาดา ตั้งสมบัติไพบูลย์	กรรมการ	นางสาวเนตรพรรณตรีรัตน์ ตันงานกรรมการ	กรรมการ	
นางสาวรัตติยา จับประยงค์	กรรมการ	นางเสาวนีย์ มีชมประมาณกุล	กรรมการ	
นางสาวเบญจพร เขียรนิต์สน์	กรรมการ	นางสาวกฤติยา ตุนถาวรดำรง	กรรมการ	
นางสาวยุรภัทร์ แสงบรรจง	กรรมการ	นางสาวปณัฐดา โตประเสริฐ	กรรมการ	
นางสาวรุ่งทิวา นิลโถม	กรรมการ	นางสาวจิราพร กำแพงคำ	กรรมการ	
	นางสาววิยาภรณ์ ทองพูล		กรรมการและเลขานุการ	
	นางสาววัชรากุล แสงสว่าง		กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	

**หน้าที่** 1. รับลงทะเบียนของขวัญ  
2. รับ-ส่งมอบของขวัญผู้เกษียณอายุราชการในงาน

**คณะกรรมการเชิญแขกผู้มีเกียรติ**

	นางพรรณพิมล จำสุข	ประธานกรรมการ		
นางดวงใจ ชุ่มมี	กรรมการ	นายจารึก ศุภพงศ์	กรรมการ	
นางสาวเสมอใจ สืบนุสนธิ์	กรรมการ	นางกฤษฎวรรณ จารุเศรษฐการ	กรรมการ	
นางสาวขจิต ศรีมีชัย	กรรมการ	นางสาวศรีวรรณ จิตรานนท์	กรรมการ	
นางสาวเสาวลักษณ์ อุดตรพงษ์	กรรมการ	นางสาวสิริวรรณ โล่ห์วัฒนา	กรรมการ	
นางสาวปัญจาภรณ์ มาลาวัน	กรรมการ	นางสาวรุ่งทิwa นิลโถม	กรรมการ	
	นางสาวรัตติยา จับประยงค์	กรรมการและเลขานุการ		
	นางสาวจิราพร กำแพงคำ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ		

**หน้าที่** ประสานและพิมพ์หนังสือเชิญแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน

**คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล**

	นายสุวัชชัย หมุณสมัย	ประธานกรรมการ		
นายเจษฎา จิตต์มัน	กรรมการ	นางสาวปารมี แซ่หลี่	กรรมการ	
นายร่มเกล้า ช่างน้อย	กรรมการ	นางวรรณพัชร ชูจันอัด	กรรมการ	
	นางสาวพรรณณี วัลลา	กรรมการและเลขานุการ		
	นางสาวนริพรพรรณ วงศ์จันทร์กุล	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ		

**หน้าที่** ประเมินผลการดำเนินการและสรุปรายงานแจ้งฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียนทราบให้คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อทางราชการ

สั่ง ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561



(นายนโรดม นรินทร์รัมย์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม